

**รายงานผลการดำเนินการรายสัปดาห์**  
**สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.ประจำสัปดาห์**  
**วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2559**

ซึ่งมีหน่วยงานภายใน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) และ สบร. (ส่วนงานกลาง) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

นโยบาย	ผลการดำเนินการรายสัปดาห์
<p>4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p><b>1. เรื่อง โครงการ “ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์” ประเภท หนังสือ ปี พ.ศ. 2559</b>  <b>การดำเนินงาน:</b> สอว. ร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสือ ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ และจัดประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้เป็น การดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ สำหรับคนไทย ตลอดจนโครงการดังกล่าวยังเป็นการจุดประกายการใช้ ICT ในทางสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท หนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (ทีเคพาร์ค) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งผลงานเรื่อง “ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ” จากโรงเรียน เศรษฐบูรพาเพ็ญได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท  <b>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:</b> สบร. โดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)</p> <p><b>2. เรื่อง โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)</b>  <b>การดำเนินงาน:</b> สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานภูเขาไฟเขาคระโดง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เรียงความประเทศไทย” เพื่อสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดตราด ด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้าง สังคมแห่งการ เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  <b>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:</b> สบร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p><b>3. งานพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์กิจกรรม</b>  <b>การดำเนินงาน:</b> สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดทำบริการความรู้เคลื่อนที่ (School Tournament) เพื่อนำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้าง</p>

นโยบาย	ผลการดำเนินการรายสัปดาห์
	<p>การเรียนรู้ไปยังเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และแหล่งชุมชนต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล ซึ่ง สพร. ได้จัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ School Bus โดยเป็นพาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน มูลนิธิ หรือชุมชนต่างๆ ไปยังแหล่งเรียนรู้ อาทิ เช่น TK Park และพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น</p> <p><b>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:</b> สพร. โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)</p> <p><b>4. เรื่อง คลิปวิดีโอ SUCK JOBS</b></p> <p><b>การดำเนินงาน:</b> สพร. ดำเนินโครงการ OKMD เว็ปทีวี เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในรูปแบบการนำเสนอที่สนุกสนาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้จัดทำโครงการย่อย เป็นคลิปวิดีโอขนาดสั้นในชื่อรายการว่า SUCK JOBS มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึงที่มาของอาชีพต่างๆ และการก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นำเสนอในชื่อตอน ผู้กำกับ ออกอากาศทาง FACEBOOK, OKMD TV และ YOUTUBE: OKMD</p> <p><b>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:</b> สพร.</p>